

# **XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN NGÀY Càng VỮNG MẠNH**

LÒ MAI TRINH \*

*Điện Biên Phủ là chiến thắng lừng lẫy và vang dội của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập và tự do trong thế kỷ XX. Năm mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn không chút phai mờ; ngược lại, thời gian ấy càng giúp chúng ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về ý nghĩa to lớn, tầm vóc lịch sử, về những kinh nghiệm và bài học của Điện Biên Phủ.*

**C**HIẾN thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại rằng, các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược, nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết lại, đấu tranh vì độc lập, tự do, vì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của mình thì dân tộc ấy nhất định thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá về sự đoàn kết, nhất trí, muôn người như một, tinh thần quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù vì độc lập - tự do - hòa bình - phồn vinh của Tổ quốc.

Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ quân và dân cả nước, trong đó có Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc của Lai Châu, Điện Biên đã nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu với tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ, của cải, vì mục tiêu chiến thắng, giải phóng đất nước, quê hương khỏi ách xâm lược của thực dân, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Những thành tích và chiến công

đó đã được Đảng, Tổ quốc ghi nhận và là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Lai Châu, Điện Biên.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước; được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước (giai đoạn 2001 - 2005, đạt bình quân 8,3%/năm; năm 2006 - 2008, đạt 10,87%/năm, năm 2008 đạt 10,9%). GDP bình quân đầu người năm 2008 đạt trên 470 USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích

\* Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

cực (hiện nay trong cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng là 38,4%, công nghiệp - xây dựng: 26%, dịch vụ: 35,6%); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân 5%/năm, năm 2008 sản lượng lương thực đạt trên 20 vạn tấn, bình quân lương thực 420kg/người/năm, bảo đảm đủ nhu cầu tiêu dùng và có một phần bán ra bên ngoài.

Hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu, du lịch đạt kết quả cao: năm 2008, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt gần 15 triệu USD; khách du lịch đạt 151 ngàn lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 13 ngàn lượt người; công nghiệp có bước chuyển biến tích cực với nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp như: nhà máy gạch Tuynel công suất 15 triệu viên/năm, nhà máy xi-măng (công suất 36 vạn tấn/năm, đi vào hoạt động từ tháng 5-2009); cơ sở khai khoáng, nhà máy nước, sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều nhà máy thủy điện nhỏ, nhiều cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm.

Trong 3 năm (2006 - 2008), tổng mức vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội được huy động ước tính đạt 5.337 tỉ đồng, gấp 2,4 lần so với thời kỳ 2001 - 2005, trong đó ưu tiên cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông đô thị và nông thôn (đến nay 104/106 xã, thị trấn có đường ô-tô đến trung tâm); các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; lưới điện quốc gia ngày càng phát triển (70% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt, 82/106 xã có điện lưới quốc gia). Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng qua hàng năm đạt gần 2.500 tỉ.

Hệ thống thông tin liên lạc được đầu tư phát triển: 100% số xã có điện thoại, đạt bình quân 12,5 máy/100 dân; tỷ lệ phủ sóng phát thanh đạt gần 99%, phủ sóng truyền hình đạt 82%, có 67% số hộ dân được xem truyền hình. Tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều dự án trọng điểm như: Dự án tái định cư cho dân vùng ngập thủy điện Sơn La, chương trình đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn; nhiều chương trình, dự án

phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo tới tận các bản vùng cao, biên giới, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn... Tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Các mặt văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực: Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ..., nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng được nhiều làng, bản, khu phố văn hóa. Cơ sở y tế được củng cố, dịch bệnh bị đẩy lùi, sức khỏe nhân dân được chăm sóc tốt hơn. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cai nghiện ma túy, phòng chống HIV/AIDS đạt kết quả tốt: bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 - 7.000 lao động; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm đáng kể (năm 1995 chiếm 51%, năm 2008 còn 30,6%).

An ninh chính trị, chủ quyền biên giới và khối đoàn kết toàn dân được giữ vững, ổn định; nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố; tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường nhiều mặt: Tỉnh chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh nhằm kiềm chế và giảm các hoạt động tội phạm. Hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục được xây dựng, củng cố, kiện toàn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 512 tổ chức cơ sở đảng, gần 2,1 vạn đảng viên; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, số đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng; số tổ chức cơ sở đảng yếu kém và tỷ lệ đảng viên vi phạm ngày một giảm.

Những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Điện Biên đạt được trong những năm qua đã góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đường lối và sự lãnh đạo của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng và thành tích đạt được sau 55 năm giải phóng, trong những năm tới, đặc biệt trong năm 2009, Đảng bộ tỉnh tăng cường lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục cụ thể hóa và đưa vào cuộc sống chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Kế hoạch kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn, Điện Biên nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 vào năm 2009.

*Một là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ hiểu rõ ý nghĩa Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và những thành tích đạt được sau 55 năm giải phóng, tạo khí thế và phong trào thi đua yêu nước thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

*Hai là*, tiếp tục đổi mới tư duy quân sự, chú trọng phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phải được nhận thức đầy đủ và thực hiện có hiệu quả. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi quân đội phải là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cả về chính trị, tư tưởng và

tổ chức, cả trình độ kỹ thuật, nghệ thuật quân sự và trang bị vũ khí - công nghệ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

*Ba là*, luôn luôn coi trọng, nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

*Bốn là*, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế ngay từ cơ sở; đổi mới cơ cấu đầu tư, tập trung vào hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới cơ cấu lao động gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân sách tỉnh. Tập trung xây dựng và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm với chất lượng cao, hiệu quả bền vững, chú trọng đúng mức việc phát triển các thành phần kinh tế; bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị của di tích lịch sử Điện Biên Phủ, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa dân tộc để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm chăm lo việc ổn định, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào, nhất là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, xa xôi hẻo lánh. Tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, tăng cường niềm tin của nhân dân các dân tộc vào công cuộc đổi mới; xây dựng đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". □